

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN VĂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHXH

Tân Văn, ngày tháng 6 năm 2023

V/v triển khai tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất hoặc đóng góp xã hội hoá làm nhà văn hoá, sân thể thao thôn

Kính gửi: Các thôn: Còn Nưa, Trà Lầu, Nà Vược, Bản Năng, Bản Đáp.

Thực hiện Hướng dẫn số 115/HD-SVHTTDL, ngày 21/9/2022 của Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn về việc Thực hiện tiêu chí “Cơ sở vật chất văn hoá”; Tiêu chí “Văn hoá” trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022-2025.

Trong những năm qua được sự hỗ trợ của nhà nước, sự đóng góp bằng tiền của vật chất và ngày công lao động, một số thôn đã vận động nhân dân hiến đất làm nhà văn hóa, sân thể thao thôn...v.v. Đến nay cơ bản các thôn đã có nhà văn hóa và sân thể thao của thôn khang trang sạch đẹp, tuy nhiên theo tiêu chí mới thì còn có một số thôn chưa đạt về diện tích (Khu nhà văn hóa 200 m²) và (Sân thể thao đơn giản diện tích tối thiểu từ 200 m² trở lên) theo Hướng dẫn 115 Cụ thể:

- Có 03 thôn Trà Lầu, Bản Năng, Bản Đáp diện tích khu nhà văn hóa chưa đạt theo quy định của tiêu chí là diện tích 200 m².

- 04 thôn chưa có diện tích đất làm sân thể thao là 200 m² gồm: Còn Nưa, Trà Lầu, Nà Vược, Bản Năng (Riêng thôn Bản Năng đề nghị Ban chỉ đạo thôn vận động hộ gia đình ông Hoàng Văn Thảo và Lành Văn Nghị nhượng lại diện tích đất sân thể thao. Tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp tiền mua đất để làm sân thể thao).

Nhằm đạt được mục tiêu hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới, UBND xã Tân Văn đề nghị các thôn trên tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất hoặc đóng góp tiền để mua đất làm sân thể thao của thôn mở rộng khuôn viên nhà văn hoá thôn

Ngoài mục đích để đạt được các tiêu chí thì Nhà văn hóa, sân thể thao của thôn còn là nơi hội họp của cán bộ, nhân dân trong thôn, là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, nơi gắn kết bà con nhân dân trong thôn với nhau; góp phần đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo người dân và cán bộ cơ sở về việc có một nơi sinh hoạt, hội họp cộng đồng rộng rãi, độc lập, trở thành nét đẹp văn hóa ở mỗi khu dân cư. Ngoài các hoạt động thường xuyên được tổ chức, nhà văn hóa còn là nơi phát động và tổ chức ký giao ước thi đua giữa các tổ chức, đoàn thể, khu dân cư và người dân... thực hiện các phong trào thi đua xây dựng “Xóm văn hóa”, “Gia đình văn hóa”... góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, duy trì hoạt

động các loại hình Câu lạc bộ, nhóm sở thích; phát hiện bồi dưỡng năng khiếu văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em.

Vậy UBND xã Tân Văn đề nghị các thôn Còn Nưa, Trà Lầu, Nà Vước, Bản Nâng, Bản Đáp nghiêm túc chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện. Trong quá trình triển khai có gì vướng mắc, báo cáo về UBND xã để tìm biện pháp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT ĐU, HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VP, VHXXH.

CHỦ TỊCH

Nông Duy Nghĩa